

การรายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ของเทศบาลตำบลคลองหาด

อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (รอบ 6 เดือน)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลคลองหาด
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	<ol style="list-style-type: none"> ๑. การใช้ทรัพย์สินของราชการเพื่อประโยชน์ธุรกิจส่วนตัว ๒. การขออนุมัติ/อนุญาต ๓. กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	<ol style="list-style-type: none"> ๑. นำรถยนต์ของเทศบาลไปใช้ในกิจกรรมของตนนอกเหนือจากงานของเทศบาลบ่อยครั้ง ซึ่งต้องรับผิดชอบจ่ายค่าน้ำมันด้วยตนเอง แต่กลับมีการเบิกค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและทำการเบิกเกินกว่าความเป็นจริง ๒. การพิจารณาตรวจสอบและเสนอความเห็นของการอนุมัติ อนุญาต ไม่ดำเนินการตามลำดับคำขอ ๓. มีการปกปิดข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างต่อสาธารณะ เช่น การปิดประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง หรือเผยแพร่ข้อมูลล่าช้า
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	<ol style="list-style-type: none"> ๑. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุม และติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด และกำชับผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๒. สร้างช่องทางในการแจ้ง หรือร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ให้ประชาชนสามารถเข้าถึงได้และรู้สึกปลอดภัย หากมีการให้ข้อมูล ๓. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุม และติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด และกำชับผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด
ระดับของความเสี่ยง	ต่ำ, ต่ำมาก
สถานะการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> ฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ)

<p>รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน</p>	<p>๑. มีการควบคุม และติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด และกำชับให้มีรายงานการใช้รถอย่างเคร่งครัด</p> <p>๒. สร้างช่องทางในการแจ้ง หรือร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ให้ประชาชนสามารถเข้าถึงได้และรู้สึกปลอดภัยหากมีการให้ข้อมูล</p> <p>๓. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุม ติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด และทำการเผยแพร่ข้อมูลลงหน้าเว็บไซต์ของเทศบาลตำบลคลองหาดอย่างเป็นทางการในปัจจุบัน</p>
<p>ตัวชี้วัด</p>	<p>๑. รายงานการใช้รถยนต์ส่วนบุคคลและฎีกาการเบิกจ่ายค่าน้ำมัน</p> <p>๒. จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการขออนุมัติอนุญาต</p> <p>๓. การเผยแพร่ข้อมูลลงบนหน้าเว็บไซต์ของหน่วยงานอย่างเป็นทางการในปัจจุบัน</p>
<p>ผลการดำเนินงาน</p>	<p>๑. มีรายงานการใช้รถยนต์ส่วนบุคคลและฎีกาเบิกจ่ายค่าน้ำมัน</p> <p>๒. ไม่มีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการขออนุมัติอนุญาต</p> <p>๓. มีการเผยแพร่ข้อมูลลงหน้าเว็บไซต์ของหน่วยงานที่เป็นปัจจุบัน</p>
<p>ผู้รายงาน</p>	<p>นางสาวเกศินี วงศ์พระจันทร์</p>
<p>สังกัด</p>	<p>เทศบาลตำบลคลองหาด</p>
<p>วันเดือนปีที่รายงาน</p>	<p>๒๗ เมษายน ๒๕๖๔</p>